

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

HUYỆN ỦY TUY PHƯỚC

\*

Số 356 -CV/HU

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU  
ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

*Tuy Phước, ngày 07 tháng 4 năm 2023*

- Kính gửi: - Hội đồng nhân dân huyện,  
- Ủy ban nhân dân huyện,  
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy,  
- Mặt trận và hội đoàn thể huyện,  
- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.

Trong thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân trong huyện tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được nâng lên; nội dung, phương thức thực hiện ngày càng thực chất, tập trung vào những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu, chưa phát huy mạnh mẽ vai trò, sự tham gia của các thành viên Mặt trận Tổ quốc trong huyện và Nhân dân. Tính chủ động của Nhân dân trong góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chưa cao. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức việc bố trí kinh phí cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh và việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân trong tỉnh tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, các Ban tham mưu giúp việc của Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Kịp thời thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án có tác động, ảnh hưởng tới đời sống của Nhân dân; về đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

2. Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội; động viên, khuyến khích Nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hàng năm, Đảng ủy các xã - thị trấn cho ý kiến về chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nghiêm túc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp định kỳ thông báo kết quả giám sát, phản biện xã hội, việc tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp để có ý kiến, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan trả lời, giải quyết. Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát, phản biện xã hội, việc tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xác định đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, một giải pháp căn bản để thực hiện hiệu quả phương châm "*dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng*".

3. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và trách nhiệm tham gia giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phối hợp, tạo điều kiện để phát huy vai trò giám sát của Nhân dân (giám sát trực tiếp và giám sát thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội); trách nhiệm trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát, sau tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bố trí kinh phí bảo đảm cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo hướng: chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm, không để chồng chéo, trùng lặp, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu, các đề án, chương trình, những nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tầng lớp Nhân dân, những vấn đề bức

xúc mà Nhân dân quan tâm; giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Công khai, minh bạch kết quả giám sát, phản biện xã hội theo quy định.

Phát huy vai trò chủ trì, tính chủ động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện; tăng cường phối hợp, hiệp thương thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên trong xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Khuyến khích, động viên hội viên, đoàn viên các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhà quản lý, các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, người có kinh nghiệm thực tiễn, người có uy tín trong các tôn giáo và Nhân dân trong huyện tham gia giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Kịp thời tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong công tác này.

5. Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, các Ban tham mưu giúp việc của Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn này.

6. Giao Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện giúp Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Huyện ủy./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c),
- Các đ/c HUV,
- Như trên,
- Lưu VP.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**



**Nguyễn Đình Thuận**